

## **Titulo VI ng Civil Rights Act of 1964 (Batas ukol sa mga Karapatang Sibil ng 1964) at Mga Kinakailangan at Kaugnay na Impormasyon**

Pinoprotektahan ng pederal na batas ang karapatan ng lahat na makilahok at marinig. Bilang tumatanggap ng Federal Aid, dapat sumunod ang mga Pagawaing Bayan ng Kitsap County [Titulo VI ng Batas ng mga Karapatang Sibil](#) at mga kaugnay na batas, regulasyon, at iba pang mga kinakailangan, kabilang ang pagtugon sa katarungang pangkapaligiran (EJ) na may minorya at mababang kita na populasyon at pagpapabuti ng access sa mga taong may limitadong kagalingan sa Ingles (LEP).

## **Mga Pagtitiyak ng Walang Diskriminasyon sa Titolo VI ng Kitsap County**

Tinitiyak ng Dibisyon ng Kalsada ng mga Pagawaing Bayan ng Kitsap County na walang tao ang dapat sa batayan ng lahi, kulay, o bansang pinagmulan, gaya ng itinatadhana ng Titolo VI ng Civil Rights Act of 1964 (Batas ukol sa mga Karapatang Sibil ng 1964) at bilang sinususugan, at ng Civil Rights Restoration Act of 1987 (Batas sa Pagsasauli ng mga Karapatang Sibil ng 1987) (Pl. 100.259) ay hindi kasama sa pakikilahok sa, pagkakaitan ng mga benepisyo ng, o kung hindi man ay sasailalim sa diskriminasyon sa ilalim ng anumang programa o aktibidad na tumatanggap ng tulong pinansyal ng Pederal mula sa Kagawaran ng Transportasyon ng Estado ng Washington.

## **Abiso ng mga Karapatan sa Titolo VI ng Kitsap County**

Ang Kitsap County sa pamamagitan nito ay nagbibigay ng pampublikong abiso na ito ay patakaran ng County upang tiyakin ang ganap na pagsunod sa [Titulo VI, Civil Rights Act of 1964 \(Batas ng mga Karapatang Sibil ng 1964\)](#), ang Civil Rights Restoration Act of 1987 (Batas ng Pagsasauli ng mga Karapatang Sibil ng 1987), at mga kaugnay na batas at regulasyon sa lahat ng programa at aktibidad.

## **Pampublikong Abiso ng Serbisyo sa Pagsasalin**

Ang mga alternatibong format ng abisong ito ay makukuha sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Koordinador ng Titolo VI. Available ang mga serbisyo ng tulong sa wika.

## **Makipag-ugnayan sa Amin**

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o nais ng karagdagang impormasyon na may kaugnayan sa Titolo VI, mangyaring makipag-ugnayan sa:

## **Koordinador ng mga Pagawaing Bayan ng Titolo VI**

614 Division Street, MS-26,  
Port Orchard, WA 98366  
Telepono: 360.337.5777  
Fax: 360.337.4867  
I-email ang Koordinador ng Titolo VI sa [help@kitsap.com](mailto:help@kitsap.com)

**Mga Oras: Lunes - Biyernes 8 am - 4:30 pm**